

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ขพ (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๑๕๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบนชุมพร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน องค์การภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๗

ในช่วงวันที่ ๒ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน มีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง ในขณะที่ในช่วงวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน และฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับในช่วงวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าว ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

สำหรับจังหวัดชุมพร ในช่วงวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วงวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕ - ๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๓ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ และศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ในช่วงวันที่ ๓ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ และจัดเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มิสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัคร เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบโดยด่วน ทางโทรศัพท์/ โทรสาร หมายเลข ๐ ๗๗๕๐ ๒๒๕๗, ๐ ๗๗๕๐ ๓๒๓๐ และ ๐ ๗๗๕๐ ๑๒๐๗ (วิทยุสื่อสารความถี่ ๑๖๑.๒๐๐ MHz) จนกว่าสถานการณ์จะยุติ



(นายธนนท์ พรพพิภาส)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการจังหวัด